

สรุปข่าวประจำวัน 6-8 ม.ค. 67

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ควันหลงถกงบ67ท้าวัดกิน (ไทยโพสต์ 7 ม.ค. 67 หน้า 1,14)
- ข่าวสั้นทันโลก: มอดไม้กำแหง (ไทยรัฐ 7 ม.ค. 67 หน้า 11)
- เร่งผลักดันช้างป่าทับลานรุกไร่อ้อย (เดลินิวส์ 8 ม.ค. 67 หน้า 10)

ข่าวเว็บไซต์

- พัชรวาท ขอบคุณสภา ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 67 ขอใช้งบ 3.5 หมื่นล้านให้คุ้มค่า
khaosod 6 ม.ค. 2567 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_8039963
- “พัชรวาท” ขอบคุณ สภาฯผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 67 พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
banmuang วันเสาร์ ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2567 <https://www.banmuang.co.th/news/politic/362746>
- มอดไม้เหิม ลักลอบแปรรูปไม้หวงห้ามกลางป่าสงวนแห่งชาติ
chiangmainews 6 Jan 67 <https://www.chiangmainews.co.th/news/3193748/>
- หลังอิสรชาติข่าว! สปจ.6 อุดรฯลุยติดป้ายที่ดิน บ.เครือเปรมชัย เป็นพื้นที่ป่าไม้ ห้ามบุกรุก
isranews วันที่ 7 ม.ค. 67 <https://www.isranews.org/article/isranews/125297-isranews-1000-1000-268.html>
- ร้อง ตรวจสอบนายทุนรุกป่า 200 ไร่ จ.ชลบุรี
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 7 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/697132>
- ท่อนซุงทะลักจากเขาเมฆาแต จ.นราธิวาส ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข่าวออนไลน์7HD วันที่ 5 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/696814>
- กองกำลังสุรศักดิ์ฯบุกดาหารยึดไม้พะยูน เตรียมลักลอบส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
innews.news วันที่ 7 มกราคม 2567 <https://innews.news/news.php?n=52484>
- กาญจนบุรี – จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดตั้ง
siameagle 6 ม.ค. 67 <https://www.siameagle.com/0002858/>

- แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่บูรณาการทุกภาคส่วนพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ร่วมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันจริงจัง ตั้งเป้าลด
จุดความร้อนลง 20 %

ทอล์คนิวส์ ออนไลน์ 6 ม.ค. 67 <https://www.talknewsonline.com/583698/>

- ทส.ชี้ความพร้อม เตรียมงานวันเด็ก 67

thebangkokinsight 5 ม.ค. 67 <https://www.thebangkokinsight.com/news/environmental-sustainability/1248754/>

ควันหลงถกงบ67ท้าวัดกัน

กรุงเทพฯ • ยังไม่จบ! รมช.คมนาคมได้ ฝ่ายค้าน ยังบงบภาคใต้เพียง เหน็บมีถิ่น แต่ไหน ไส้ไปศึกษาบทบาท สส.ก่อน โฆษ ยุทธศาสตร์ชาติทำให้รัฐบาลไม่มีอิสระในการจัดงบฯ “จรัญ” แก่ต่างให้ “ทินดาวน น้อย” ฝ่ายค้านต้องชื่นชมเพราะไม่ลี้กั

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณี ที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ.งบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรที่ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบ ปรมาณฯ ดังกล่าว และขอบคุณทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ที่ได้ให้ความสนใจอภิปราย งบประมาณประจำปี 2567 ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ได้รับจัดสรรจำนวน 35,055.6025 ล้านบาท จากนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน 3 ด้าน

1.ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ ไฟฟ้า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม วางแผนรับมือ และป้องกัน วิกฤตด้าน สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

อ่านต่อหน้า 14

ควันหลง

โดยจะใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่าง มีประสิทธิภาพ แต่หากมีความจำเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการ ขอรับจัดสรรงบกลางเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ ได้จัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง และเป็นไปตาม พันธสัญญาข้อตกลงปารีสและการประชุม COP ที่ผ่านมา จะสานต่อนโยบายความเป็น กลางทางคาร์บอน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียน ในด้านการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมทั้ง การสร้างการเติบโตเศรษฐกิจภาคทะเลและ ทรัพยากรธรณี ทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่อง การจัดการที่ดินให้แก่ราษฎรที่อยู่อาศัยและ ทำกินในพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูก ป่า ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ หลักการคนอยู่กับป่า ตามแนวพระราชดำริ

3.ด้านแหล่งน้ำ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ นอกเขตชลประทาน ซึ่งในปี 2567 ได้รับ จัดสรรงบประมาณ 6,716.4969 ล้านบาท ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ 93,000 ครัว เรือน แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนา 763 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดทางด้าน การคลังของรัฐบาล ทำให้การจัดสรรงบ ปรมาณไม่เป็นไปตามความต้องการทั้งหมด ของกระทรวง อีกทั้งสถานการณ์ของโลก ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน ต้องปรับ เปลี่ยนหาวิธีการทำงานใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ ปัญหาตามภารกิจของกระทรวง โดยให้ความสำคัญอย่างย้งกับกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิด ความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะนำมาเป็น แนวทางพิจารณา โดยให้สอดคล้องกับงบ ปรมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ และประชาชนต่อไป”

เหน็บมีถิ่นแคไหน

ด้านนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงภาพ รวมของวันอภิปรายว่า ในส่วนของฝ่ายค้าน

ได้อภิปรายถึงงบประมาณที่บอกว่าเป็นงบ ปรมาณที่สืบทอดอำนาจจากรัฐบาลเดิม แต่ ในมุมมองของประชาชนเขามองว่าสิ่งที่ฝ่ายค้าน พุด พุดไม่หมดในเนื้อหา เช่น มี สส.ระบุ ว่าทำไมงบประมาณของคมนาคมเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานไม่ลงไปที่ภาคใต้ แต่เมื่อมา ดูงบประมาณของคมนาคม ก็จะเห็นว่าลงไปที่ ภาคใต้เยอะ แต่หากได้ลงไปมากก็จะไม่ใชการ อภิปรายงบประมาณในภาพรวม ฉะนั้น ฝ่าย ค้านลุกขึ้นมาพุดโดยไม่ได้อูเนื้อหาสาระรายละเอียด แต่ต้องยอมรับว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลที่ มีโครงการเดิมเป็นงบผูกพันที่ผูกมานานแล้ว ซึ่งบางครั้งก็มาปรากฏในปี 67 แล้วเราจะไป แก้ได้อย่างไร และการทำงบประมาณอยู่ภาย ใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เราจะไปเปลี่ยน อะไรได้ เพราะเขาล็อกไว้ นั่นเป็นสาเหตุที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.การ คลัง ถึงได้ระบุว่าอยากรื้อยุทธศาสตร์ชาติ

รมช.คมนาคมกล่าวต่อว่า ในส่วนของ รัฐมนตรี นายกฯ ได้มีการกำชับทำให้รัฐมนตรี ทุกกระทรวงอย่าละเลยประเด็นที่มีคำถาม ให้พยายามตอบถึงแม้ไม่ใชการอภิปรายไม่ ไว้วางใจ แต่ต้องพยายามตอบทุกประเด็น คำถาม อย่างไรก็ตาม สส.ที่อภิปรายออก นอกประเด็น ตนมองว่าเป็นสิทธิของทุกคน ที่จะอภิปราย แต่การอภิปรายนอกประเด็น หมายความว่าเขาไม่เข้าใจเนื้อหาของ การ อภิปรายงบประมาณ และเขาไม่ได้ศึกษา บทบาทการทำหน้าที่ สส. ซึ่งการพุดก็สะท้อน ให้เห็นว่า สส.คนนั้นเป็นอย่างไร มีถิ่นแคไหน

นายจรัญ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวง กลาโหมฝ่ายการเมือง กล่าวถึงฝ่ายค้าน อภิปรายการใช้เงินควันน้อย ในงบของ กระทรวงกลาโหมนั้น เหมือนกับทำให้ออด ฝอนจะมากและนานขึ้นว่า จริงๆ แล้วฝ่าย ค้านต้องชื่นชม เพราะถือว่ามันกินทำถูกต้อง แล้ว ไม่มีการลี้กั ไปควันแบบเต็มเหนียว ตามคำอภิปรายเพราะหากฝ่ายค้านมาทำงบ ปรมาณปี 2567 ที่ไม่ปรกติ มีความล่าช้า จากการมีรัฐบาลซ้ำ และขึ้นไปควันแบบเต็ม เหนียว คงโดนสวดขยันโตว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อ ประเทศไทยอย่างแน่นอน ซึ่งการพิจารณา งบประมาณประจำปี 2567 ใน ห้วงเวลานี้ ไม่ปรกติ กว่าจะประกาศใช้ได้ก็เกือบเดือน

พฤษภาคม

ในทางปฏิบัติกรอบงบประมาณปกติของ 2567 จะเสร็จสิ้นพร้อมประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีที่แล้ว แต่บ 67 เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวาน กว่าที่จะพิจารณาตามมาตรา 2 และเข้าสู่สภาวาระ 3 จนประกาศใช้ ก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน ทำให้บ 2567 มีช่วงเวลาดำเนินการได้เพียงแค่ 4-5 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ 31 กันยายน 2567 เท่านั้น

ฝ่ายค้านต้องชื่นชม

นายจิรายุกุลกล่าวอีกว่า ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้รายงานมาว่า งบประมาณปี 2567 มีรายการผูกพันข้ามปีประมาณ 41,000 ล้านบาทเศษ โดยได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.34 ของวงเงินรวมทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามมติ ครม.เมื่อ 10 ก.พ.2552 เรื่องหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กำหนดให้รายการรายจ่ายลงทุนที่จะขอผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งได้เสนอของบประมาณในปีแรกไปร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อไม่ให้งบประมาณเหลือจ่าย และจะต้องกันไปใช้ในปีต่อไป อันไม่เป็นประโยชน์ต่อการคลังของประเทศไทย

“ในความเป็นจริงทางการเมืองอาจเป็นแค่เอาตัวเลขมาเล่นเพื่อตัดยอด แต่ในทางการพัฒนาประเทศ ถือว่ากลาโหมยุคสุทิน คลังแสง ไม่มีการลักไปใช้เต็มวงเงินในการมัดจำ หากดาวนั้นมากก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่รู้จักรวางแผนอีก ฝ่ายค้านต้องชื่นชมรัฐมนตรี

กลาโหม” นายจิรายุกุลกล่าว

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคการเมือง ที่ลงมติผ่านวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วย 311 ต่อ 177 เสียง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนต่อไปในชั้นกรรมาธิการวาระ 2 และ 3 เพื่อขับเคลื่อนการใช้งบประมาณของรัฐบาล และทุกหน่วยงานทุกกระทรวงได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐที่ต้องเร่งเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว

เมื่อถามว่า ประเมินการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการอภิปรายงบประมาณปี 67 ครั้งนี้อย่างไร นายธนกรกล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายงบประมาณหลายเรื่องยังไม่ตรงประเด็น บางส่วนก็นำมาปะติดปะต่อดึงข้อมูลมาแค่บางส่วน ไม่ครบถ้วน โจมตีพาดพิง บางคนใช้คำพูดการด้อยค่าอย่างไม่สร้างสรรค์ ซึ่งถือว่่ายังเป็นการสร้างวาทกรรม มุ่งเล่นแต่เกมการเมือง

ปชป.สอผ่าน

“หลายส่วนในการอภิปรายของฝ่ายค้านก็ถือว่าได้รับคำชมว่าทำได้ดี จึงขอฝากให้ฝ่ายค้านร่วมกันทำงานสภาผู้สร้างสรรค์ ด้วยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรผลิดวาทกรรมมาด้อยค่ากัน ให้การทำงานสภาเป็นไปในเชิงพัฒนา มากกว่าเล่นเกมการเมือง” นายธนกรกล่าว

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ต้องชื่นชม สส.ทุกคนที่ได้ร่วมกันตรวจสอบ ท้วงติง นำเสนออย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อใช้งบประมาณที่จะนำไปใช้ได้ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในขณะที่ภาพรวมของรัฐบาลนั้น ยังไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่างบประมาณแผ่นดินวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท จะนำไปใช้ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไร เพราะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ไม่มีรายละเอียดใดเลย อีกทั้งหลายฝ่ายมีความห่วงใยในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ งบประมาณที่ประกาศว่าจะนำไปพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ก็สวนทางกับรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ที่เป็นการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของรัฐบาล โดยไม่ได้ยึดโยงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงและประโยชน์ของประชาชน ดังจะเห็นได้ชัดว่าในการจัดสรรงบประมาณครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ ละเลยเรื่องการสร้างงาน การสร้างคน การสร้างคุณภาพชีวิต เพราะตัวเลขสรุปภาพรวมที่ชัดเจนคือ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังที่ได้กล่าวมาได้รับการจัดสรรงบประมาณให้น้อยมาก และยังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องติดตามในวาระที่สอง คือในชั้นคณะกรรมการวิสามัญต่อไป ซึ่งจะมีการพิจารณาลงลึกในรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกระทรวง และ สส.ทุกคนจะได้แปรญัตติภายใน 30 วัน ต่อไป

นายราเมศกล่าวตอนท้ายว่า สำหรับสัดส่วน กมธ.งบประมาณทั้ง 3 คน ถือได้ว่าเป็นตัวแทนพรรค ก็จะทำงานอย่างเต็มที่แทนพี่น้องประชาชน และจะทำงานร่วมกับ สส.ทุกคนของพรรค ที่ได้เป็น กมธ.งบประมาณ ด้วย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพราะทุกคนล้วนมีประสบการณ์ ซึ่งก็จะมาร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป.

ข่าวสั้น ทันโลก

มอดไม้กำแหง: วันที่ ๖ ม.ค. พ.ศ.๖๖๖๖ วรรณพิมพ์ อ่อนกัน สว. (สอบสวน) สภ.จว. ลำปาง ประสาน นายสมจิต จุลเจริญ นอภ.จว. จันท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒๐ (แม่หวด), ลป.๑๙ (แม่โป่ง) ทหารค่ายประจวบฯ เข้าตรวจสอบผืนป่าแม่จางฝั่งขวา บ้านขุนแม่หวด หมู่ ๔ ต.บ้านหวด อ.จว.ลำปาง จับนายสุพจน์ แซ่ลี อายุ ๔๘ ปี ชาว อ.จว. หลังพาพวกมาตัดไม้ในเขตป่าสงวนฯ และยิงใส่ จนท.ที่เข้าจับกุม แต่ถูก จนท.ยิงสวนดุกท้องและไหล่ซ้ายเจ็บ นำส่ง รพ.จว. ยึดไม้ชิงชันไม้ประดู่แปรรูป ๕๐ แผ่น เหลี่ยม เลื่อยยนต์ รถ จยย. และรถเข็น แจ้งข้อหายามล่า จนท. และความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้.

เร่งผลักดันช้างป่าทับลานรุกไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวิตรศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา), เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการผลักดันโขลงช้างป่าไม่น้อยกว่า 60 ตัว ที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ไปหากินทำลายพืชผลการเกษตรของราษฎรท้องที่ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี มานานนับเดือน พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศเตรียมวางแผนการผลักดันโขลงช้างป่าดังกล่าวให้กลับเข้าสู่อุทยานโดยเร็วที่สุด

โดยช้างป่าโขลงนี้ได้เข้าไปทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง เฉพาะแปลงอ้อยที่อยู่ในพื้นที่บ้านจรเข้หิน ห่างจากชุมชนไม่ถึง 1 กิโลเมตร ก็ถูกช้างป่าบุกทำลายผลผลิตเสียหายไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 ไร่ แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จะสนธิกำลังร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่ คอยเฝ้าระวังผลักดันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ช้างป่ายังคงออกมาทำลายผลผลิตของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องรวันับร้อยไร่

ทางทีมอุทยานแห่งชาติทับลานได้พยายามใช้โดรนบินสำรวจติดตามหาโขลงช้างโขลงนี้ แต่ก็ยังไม่พบ ซึ่งจากการข่าวทราบที่ช้างโขลงนี้หายไปจากพื้นที่ไปไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว โดยตั้งสมมุติฐานว่าโขลงช้างอาจใช้เส้นทางอื่น หรือย้อนกลับเข้าสู่เขตป่าธรรมชาติเอง ภายหลังจากได้กลิ่นควันไฟซึ่งเกิดในพื้นที่เกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะยังคงสำรวจซ้ำเพื่อความแน่ใจ ทั้งทางอากาศและภาคพื้น เนื่องจากยังมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ช้างอาจจะใช้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อีกหลายจุด พร้อมจะนำกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ระบบ NCAPS มาติดตั้งช่วยหาโขลงช้างอีกทางหนึ่ง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติการผลักดันช้างโขลงนี้ให้กลับเข้าสู่ป่าทับลาน และดำเนินแผนการป้องกันไม่ให้ช้างกลับมากินในพื้นที่ของชาวบ้านในระยะยาว ซึ่งในปฏิบัติการนี้เบื้องต้นจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครในพื้นที่ก่อน หากไม่เป็นผลหรือกำลังพลไม่พอก็จะทำการเรียกระดมพลเจ้าหน้าที่จากจุดอื่น ๆ เข้ามาช่วยโดยทันที

ทางด้าน นายประวิตรศาสตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าโขลงนี้ให้กลับเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้น ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะปัญหาจากอุปสรรคเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่มีความสลับซับซ้อน เป็นภูเขาสูงชันหลายจุด ประกอบกับช้างมีลูกน้อยจึงทำให้การผลักดันทำได้ลำบาก จึงต้องมีการวางแผนกันอย่างรัดกุม ซึ่งคาดว่าจะต้องหาเส้นทางใหม่ในการผลักดันช้างแทนเส้นทางเดิมที่มีพื้นที่เป็นอุปสรรค และจะได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด.



พัชรวาท ขอบคุณสภา ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 67 ขอใช้งบ 3.5 หมื่นล้านให้คุ้มค่า

khaosod 6 ม.ค. 2567 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_8039963

พัชรวาท รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณสภา ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 67 ขอใช้งบ 3.5 หมื่นล้านให้คุ้มค่า ขอนำไปแก้ 3 ปัญหาใหญ่

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า ขอบคุณ สส. ที่ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และขอบคุณฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่ให้ความสนใจอภิปรายงบประมาณประจำปี 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 35,055.6025 ล้านบาท

จากนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน 3 ด้านดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยจะใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากมีความจำเป็นกระทรวงจะดำเนินการขอรับจัดสรรงบกลางเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมทั้งการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจภาคทะเลและทรัพยากรธรณี ทั้งยังให้ความสำคัญ ในเรื่องการจัดการที่ดินให้แก่ราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่า ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการคนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ
3. ด้านแหล่งน้ำ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งในปี 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,716.4969 ล้านบาท ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ 93,000 ครัวเรือน แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา 763 แห่ง



“พัชรวาท” ขอบคุณ สภาผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 67 พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

banmuang วันเสาร์ ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2567 <https://www.banmuang.co.th/news/politic/362746>

“พัชรวาท” ขอบคุณ สภาผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 67 พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เพื่อใช้บงบอย่างคุ้มค่าต่อ
ประเทศไทย - ประชาชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 ว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ดังกล่าว และขอบคุณทั้ง
ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่ได้ให้ความสนใจอภิปรายงบประมาณประจำปี 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับจัดสรร จำนวน 35,055.6025 ล้านบาท จากนั้นจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน 3 ด้าน 1.ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากมีความจำเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะดำเนินการขอรับ
จัดสรรงบกลางเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้จัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง และเป็นไปตามพันธสัญญาข้อตกลงปารีส
และการประชุม COP ที่ผ่านมา จะสานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียน ใน
ด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมทั้งการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจภาคทะเลและ
ทรัพยากรธรณี ทั้งยังให้ความสำคัญ ในเรื่องการจัดการที่ดินให้แก่ราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริม
การปลูกป่า ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการคนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ

3. ด้านแหล่งน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน ซึ่งในปี 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,716.4969ล้านบาท ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ 93,000
ครัวเรือน แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 763 แห่ง

อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดทางด้านการคลังของรัฐบาล ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการทั้งหมดของ
กระทรวง อีกทั้งสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือใน
การแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน ต้องปรับเปลี่ยนหาวิธีการทำงานใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหตามภารกิจของกระทรวง โดยให้
ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การ
แก้ปัญหาเกิดความยั่งยืน ทั้ง 3 ด้าน

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะนำมาเป็นแนวทางพิจารณา โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศและประชาชน ต่อไป”



มอดไม้เหิม ลักลอบแปรรูปไม้หวงห้ามกลางป่าสงวนแห่งชาติ

chiangmainews 6 Jan 67 <https://www.chiangmainews.co.th/news/3193748/>

มอดไม้เหิม ลักลอบแปรรูปไม้หวงห้ามกลางป่าสงวนแห่งชาติ เจอเจ้าหน้าที่ไล่จับเห็นจวนตัวชักมีดยาวกว่า 30 เซนติเมตร เข้าต่อสู้เจ้าหน้าที่ขณะพลาดล้มลงเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่ตามมาใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงสกัดเข้าหัวไหล่ความมอดไม้บาดเจ็บพบของกลางอื้อ คาดเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติ

ที่ บริเวณป่าด้านทิศตะวันออก ท้องที่บ้านขุนแม่หวด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภอเงาะงาว จังหวัดลำปาง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ พ.ต.ท.วรพิมพ์ อ่อนกัน พนักงานสอบสวน สภ.เงาะงาว จว.ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง โดยการอำนวยการของนายภัทรเรนทร์ ประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่(แม่หวด) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง), ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลำปาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเงาะงาว นำโดยนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภอเงาะงาว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4.บก.ปทส.จว.ลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.33 เจ้าหน้าที่ทหารค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ร่วมกันตรวจสอบจุดที่มีการลักลอบแปรรูปไม้หวงห้ามไม้เถื่อนและจุดที่มีการปะทะกันระหว่างมอดไม้และเจ้าหน้าที่ ส่งผลทำให้มอดไม้บาดเจ็บ 1 คน ถูกอาวุธปืนลูกซองยาวราชการเข้าที่แขนและไหล่ขวาถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลลำปางแล้ว ล่าสุดอาการปลอดภัย โดยในจุดเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติหน้าที่คอยให้รายละเอียดทุกจุดในการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ส่วนผู้ต้องหารายนี้คือ นายสุพจน์ อายุ 49 ปี ราษฎรบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภอเงาะงาว จังหวัดลำปาง ของกลางประกอบด้วย ไม้หวงห้าม (ประตู่) แปรรูป จำนวน 20 แผ่น/เหลี่ยม ไม้หวงห้าม (ชิงชัน) แปรรูป จำนวน 4 แผ่น/เหลี่ยม ไม้หวงห้าม (ตะแบกกราย) แปรรูป จำนวน 5 แผ่น/เหลี่ยม อุปกรณ์แปรรูปไม้ รถจักรยานยนต์ อาวุธมีดยาว 30 เซนติเมตรและอื่น ๆ อีกหลายรายการ โดยที่ผ่านมาผู้ต้องหาได้ลักลอบตัดไม้หวงห้ามทำเป็นแบบขบวนการมอดงาน ตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาสร้างกระท่อมพักพบบมีไม้หวงห้ามและรุกป่าสงวนแห่งชาติฯเชื่อมโยงเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติเพราะไม้ที่พบเป็นไม้หวงห้ามที่ส่งออกทั้งหมด

โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจึงได้วางแผนและวางกำลังออกเป็น 3 ชุดโอบล้อมและได้ยินเสียงเสียงเลื่อนรถพบรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ และจังหวะที่เจ้าหน้าที่พบตัวผู้ต้องหาได้สั่งให้หยุดมอตัว ผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ที่โอบล้อมได้ติดตามจนจะถึงตัวผู้ต้องหาแต่เจ้าหน้าที่พลาดล้มจังหวะนั้นผู้ต้องหาถือมีดจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ล้มลง เพื่อนที่ตามมาได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวของทางราชการยิงใส่ที่แขนผู้ต้องหาที่ถือมีดจนล้มลง พบว่าผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ ส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัย จึงรีบปฐมพยาบาลผู้ต้องหา นำส่งรักษาตัวที่ โรงพยาบาลลำปาง

ล่าสุดผู้ต้องหาที่ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จึงได้นำบันทึกจับกุมไปอ่านให้ฟังถึงโรงพยาบาลพร้อมญาติผู้ต้องหาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา พรบ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พรบ.เสียงไซเรนต์ ส่วนข้อหาอื่น ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวน



หลังอิศราตีข่าว! สปจ.6 อุดรฯ ลุยตัดป่าไม้ที่ดิน บ.เครือเปรมชัย เป็นพื้นที่ป่าไม้ ห้ามบุกรุก

isranews วันที่ 7 ม.ค. 67 <https://www.isranews.org/article/isranews/125297-isranews-1000-1000-268.html>

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี ลุยตัดป่าไม้ประกาศที่ดิน ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 'เป็นพื้นที่ป่าไม้ ห้ามบุกรุก' หลังบริษัทบุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนกว่า 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้า กรณี บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก บุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนกว่า 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็น 1 ใน 6 คดี ที่ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน อสส.ที่ 2840 /2566 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับอัยการสูงสุด อันเป็นผลมาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ขณะที่ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก ที่มี นายศักดิ์ดา ช่างรังษี อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงานได้เสนอความเห็นต่อ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดว่า การสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ ไม่ได้พิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงกับราชการและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเสนอให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรงกับอัยการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องดังกล่าว ต่อมาสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบัน บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก ยังคงครอบครองพื้นที่ดินดังกล่าว โดยที่หน่วยงานรัฐยังไม่ได้มีการฟ้องขังไล่แต่อย่างใด ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 (ภูเรือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สืบเนื่องจากคดีตรวจยึดเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 ราย บ.ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนคดีไปดำเนินการเป็นคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 56/2561 และอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง จึงได้ทำการปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกยึดถือ ครอบครอง หรือทำประโยชน์ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ดูเอกสารท้ายเรื่อง)

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ถ้าหากฝ่ายเอกชนไม่ยินยอมย้ายออกไป จะต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป



ร้อง ตรวจสอบนายทุนรุกป่า 200 ไร่ จ.ชลบุรี

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 7 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/697132>

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - สนามข่าวช่วยชาวบ้าน ไปดูปัญหาบุกรุกป่า โดยชาวบ้านร้องช่อง 7HD ให้ตรวจสอบนายทุนเข้ามาทำเกษตร ปลุกมันสำปะหลัง แฉวถางป่าไปเรื่อย ๆ กว่า 200 ไร่

หลังได้รับร้องเรียน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านชมรมป่าชุมชนโกรกหมาตาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณเขาไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นวงกว้าง เพื่อปลุกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ กว่า 68 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง

นายมังกรด อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ระบุว่ากรณีนี้มีความผิด ได้แจ้งตำรวจดำเนินคดีแล้ว เนื่องจากชาวบ้านที่บุกรุกเป็นรายเดิม ที่เคยถูกดำเนินคดีในที่ดินป่าสงวนแปลงเก่า แต่กลับมาแผ้วถางแปลงใหม่ หลังจากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนมากขึ้น

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า นายทุนรายนี้ยึดถือครอบครองพื้นที่ไปเรื่อย ๆ รวมแล้ว 200 ไร่ และยังมีรายอื่น ๆ อีก 3 รายที่บุกรุกแปลงใหญ่ รวมกว่า 1,000 ไร่ จากทั้งหมดของป่าเขาไผ่ที่เหลืออยู่ 2,000 ไร่ ซึ่งป่าผืนนี้เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ และกำลังเป็นเป้าหมายของกลุ่มทุนเข้ายึดครอง

รายละเอียดขยายผลเพิ่มเติม และความสำคัญของพื้นที่ที่มีน้ำตกโกรกหมาตาย ตามต่อในกรีนรีพอร์ต วันอังคารนี้ในรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน



ท่อนซุงทะเลักจากเขมาแต่ จ.นราธิวาส ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ข่าวออนไลน์ 7HD วันที่ 5 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/696814>

ป.ป.ช.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่ม หลังน้ำท่วมนราธิวาสเจอท่อนซุงทะเลักจากเขมาแต่ อ.ช.น้ำตกซีโป เจอท่อนไม้รวม 173 รายการ

ท่อนซุง วานนี้(4 มกราคม 2567) นายปกครอง สุวรรณดารา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.2 (รือเสาะ) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีปรากฏข่าวว่ามีท่อนซุงหลายร้อยตันถูกน้ำป่าพัดไหลตามน้ำจากภูเขาเนื่องจากฝนตกหนักจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1. บริเวณบ้านประเอ็ง หมู่ที่ 2 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และจุดที่ 2. บริเวณบ้านอูย หมู่ที่ 4 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้งสองจุดอยู่รอบเขมาแต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าทั้ง 2 จุด พบว่า มีการพังทลายของหน้าดินจากเทือกเขาทำให้หิน ทราย และต้นไม้หลายชนิดจำนวนมากไหลลงมากองทับถมบริเวณด้านล่าง โดยบริเวณจุดที่ 1 พบว่า ฝายกั้นน้ำบ้านประเอ็ง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับความเสียหายจากการถูกทับถม และในพื้นที่บริเวณจุดที่ 2 พบว่า ฝายกั้นน้ำบ้านอูย ได้รับความเสียหายจากการถูกทับถม เช่นกัน รวมถึงไร่นาของชาวบ้านบริเวณดังกล่าว

โดยลักษณะไม้ที่ล้มแบบทั้งต้นมีส่วนราก ลักษณะแผลหักตามธรรมชาติ และไม่มีไม้ล้มที่มีลักษณะที่เป็นท่อนซุงที่ถูกตัดโดยเครื่องเลื่อยแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำการนับจำนวนไม้ ทำเครื่องหมายและทำบัญชีรายการไม้ พบทั้งหมด 175 รายการ แบ่งเป็นจุดที่ 1 มีไม้จำนวน 102 รายการ และพื้นที่จุดที่ 2 มีไม้จำนวน 73 รายการ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป



กองกำลังสุรศักดิ์ชุมุกดาหารยึดไม้พะยุง เตรียมลักลอบส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน

innews.news วันที่ 7 มกราคม 2567 <https://innews.news/news.php?n=52484>

มุกดาหาร-เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี บูรณาการกับหน่วยความมั่นคงตรวจยึดไม้พะยุงริมฝั่งแม่น้ำโขง 18 ท่อน/เหลี่ยม รถยนต์ จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน และล้อเซ็น จำนวน 3 คัน คิดเป็นมูลค่าของกลางมากกว่า 5 แสนบาท

ภายใต้การนำโดย พลตรี นริศ โพนนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พันเอกวรวิมล สำราญ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้สั่งการให้ร้อยเอกอนุพงษ์ พรหมส่วน ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และร้อยโทภานุพงษ์ คงรัตน์ ผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับบูรณาการกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ประกอบด้วย สภ.ห้วยน้ำใหญ่ นำโดย พ.ต.ท.สนิท ภักดีวรรณสิทธิ์ สารวัตรสืบสวน สภ.ห้วยน้ำใหญ่ หลังได้รับรายงานจากแหล่งข่าว ว่าจะมีผู้ลักลอบขนไม้พะยุง ส่งขายนายทุนในประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมวางแผนแล้วลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง

กระทั่งได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 8-10 คน กำลังขนไม้พะยุงลงจากล้อเซ็นลงเรือก๊อบเปลายาว ที่จุดตรึงริมฝั่งแม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าทำการจับกุม แต่เมื่อกลุ่มบุคคลเห็นเจ้าหน้าที่ได้ทำการวิ่งหลบหนี อาศัยความมืดและชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ ส่วนเรือก๊อบเปลายาวได้ไหว่ตัวแล้วขับมุ่งหน้าไปประเทศเพื่อนบ้าน จากการตรวจสอบพบของกลางไม้พะยุง จำนวน 18 ท่อน/เหลี่ยม รถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อ เซฟโลเลต หมายเลขทะเบียน บต- 1135 เลข จำนวน 1 คัน ล้อเซ็น จำนวน 3 คัน คิดเป็นมูลค่าของกลางมากกว่า 5 แสนบาท

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมด นำกลับมาที่ฐานปฏิบัติการ และนำส่งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มท.1 (คำป่าหลาย) เพื่อตรวจวัดหาปริมาณไม้อย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อ เซฟโลเลต หมายเลขทะเบียน บต- 1135 เลข ทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามผู้ครอบครองมาสอบถาม เพื่อหาคนกระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป..



siameagle 6 ม.ค. 67 <https://www.siameagle.com/0002858/>

กาญจนบุรี-จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดดังใน อ.ท่ามะกา หลังเจ้าอาวาสถูกร้องเรียนกระทำผิด พรบ.สงฆ์

admin มกราคม 6, 2024 15:58 0



ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤษ

จากกรณีที่ผู้นำท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่า พบเห็นการกระทำของเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แล้วได้แจ้งไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยตรงคือสำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงอีกหลายหน่วยได้เข้าไปตรวจสอบไปแล้วนั้น และได้รับการแก้ไขไปแล้ว แต่การกระทำบางอย่างที่ขัดต่อพรบ.สงฆ์ ยังถูกปล่อยให้ดำเนินการอยู่ ล่าสุดทางผู้ร้องจึงได้ทำหนังสือร้องไปยัง สำนักงานตรวจการแผ่นดิน แล้วทางสำนักงานตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือกลับมาซึ่ง ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วส่งกลับไปยังสำนักงานตรวจการแผ่นดินต่อไป

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานประกอบด้วย นางอรทัย วงศ์วิชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา มอบหมายให้นายอรุณพล กันทรพิทย์ ปลัดอำเภอท่ามะกา ฝ่ายความมั่นคง เป็นตัวแทนเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ามะกา จนท.ปลัด อบต. จนท.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จนท.สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี จนท.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรีจนท. สำนักงานที่ดินอำเภอท่ามะกา สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี เขต อำเภอท่ามะกา กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และ ดร.รหัส แสงม่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ ร่วมกับชาวบ้าน ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ แนวที่ดินของวัด รวมถึง บริเวณสวนไผ่ญี่ปุ่น ติดป้ายชื่อเป็นของวัดดัง ของอำเภอท่ามะกา จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวชมไม่ขาดสายทุกวัน กลางสวนสร้างพระองค์ขนาดใหญ่ และบริเวณจุดทางเข้ามีรูปเทียน วางจำหน่าย ให้ตามกำลังศรัทธา โดยสวนไผ่แห่งนี้สร้างบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ บางส่วนสร้างเป็นจุดจอดรถ ซึ่งมีการจัดการของวัดเฝ้าอยู่ทุกจุด

หลังจากหน่วยงานได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบในจุดต่างๆ ตามที่ร้องเรียน ได้เดินทางไปพบกับ พระครูเกรียง ไกร ติกขวิริโย เจ้าอาวาสวัดเขาสูงแจ่มฟ้า พร้อมเอกสารเรื่องที่ถูกร้องเรียน จำนวน 5 ข้อ กล่าวหากระทำการผิด พรบ.สงฆ์ โดยทางปลัดฝ่ายความมั่นคง ได้ชี้แจงข้อร้องเรียนให้ เจ้าอาวาสทราบ ก่อนที่ทางเจ้าอาวาส ได้แจ้งว่าการ ร้องเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ใด และแจ้งว่าตนเองนั่งทำงานอยู่ตรงจุดนี้มากกว่า 27 ปี แล้วเรียกญาติโยมมาร่วมทำบุญ รายได้แบ่งส่วนเป็นของส่วนตัวไม่เกี่ยวกับของวัดฯ ส่วนที่ดินสวนไม้ เป็นของญาติโยมรายหนึ่ง เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ สุดท้ายเจ้าอาวาสต้องยอมรับว่าเป็นของตนเองได้ซื้อมาบางส่วน ส่วนลานจอดรถ 2 แปลง ได้เช่ากับชาวบ้าน ต่อจาก นั้นเจ้าอาวาสได้ใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งให้คณะกรรมการของวัดนำเอกสารการแต่งตั้ง มาแสดงกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย สร้างความวิตกแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกร และคณะกรรมการของวัด ต่อมาเจ้าอาวาสฯ ได้ใช้ โทรศัพท์ติดต่อให้เจ้าของแบ็กโฮ นารณแบ็กโฮ เพื่อมาเปิดเส้นทางตามที่ถูกร้องเรียนทันที

ส่วนเรื่องอื่นๆ ตามที่ทาง ดร.รหัส แสงผ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามลึบหาบ ประธานป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง หมู่ 1 ตำบลเขาสามลึบหาบ เป็นตัวแทนชาวบ้าน แจ้งว่าตนเองยังต้องร้องเรียนต่อไป เพราะการเข้ามาในครั้งนี้ได้แก้ไขเพียงส่วนน้อย ส่วนเรื่องที่ดิน เรื่องรายได้ที่เจ้าอาวาสฯดำเนินการ มันขัดกับ พรบ.สงฆ์ เพราะเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะตำบล แต่กระทำการผิดหลายมาตรา ประกอบด้วย มาตรา 45 มาตรา 157 มาตรา 147 ซึ่งพระภิกษุสามเณร หรือบุคคลใด ที่ครอบครองเงินของวัด แต่นำไปซื้อที่ดินโดยเจตนาเพื่อเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของวัดมีความผิดฐานยกยอกทรัพย์สินของวัด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 หากทางเจ้าอาวาสฯ ยังปฏิบัติอยู่ตนเองก็จะต้องร้องเรียนต่อไป.



แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่บูรณาการทุกภาคส่วนพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจริงจัง ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลง 20 %

ทอล์คนิวส์ ออนไลน์ 6 ม.ค. 67 <https://www.talknewsonline.com/583698/>

ผบ.มทบ.38 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ

วันที่ 5 มกราคม 2567 พลโทประ สาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับทัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก นายอำเภอ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร ส่วนราช การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจังหวัดตาก ที่ประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี

โดยพื้นที่จังหวัดตาก ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ยากต่อการเข้าดับ ทำให้ลุกลามต่อเนื่อง ในช่วงฤดูแล้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดน ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดตาก ที่จะต้องมีการประสานประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทาง TBC และผู้นำท้องถิ่นหมู่บ้านคูขนานแนวชายแดนระหว่างประเทศ พร้อมมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วนในการลดการเผา ร่วมทำแนวกันไฟ การตั้งจุดตรวจสกัด การเข้าออกพื้นที่ป่า สำรวจกลุ่มคนหาของป่า เพื่อควบคุมป้องกัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เนื่องจากสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ มากที่สุด คือการเก็บหาของป่า รองลงมาคือการเผาพื้นที่การ เกษตร จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

จังหวัดตาก ปีที่ผ่านมา มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เกิน เกินค่ามาตรฐาน รวม 73 วัน เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 45 วัน พบจุดความร้อน รวม 10,337 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในปี 2567 ตั้งเป้าให้ลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง ปี 2562 ถึง 2566 กำหนดจุดความร้อนต้องไม่เกิน 7,216 จุด.



thebangkokinsight 5 ม.ค. 67 <https://www.thebangkokinsight.com/news/environmental-sustainability/1248754/>

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

ทส. เชิดความพร้อม เตรียมงานวันเด็ก 67 ‘รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจ ลดโลกเดือด’

โดย NAPAPORN PANITCHART ๕ มกราคม 2567

ปลัด ทส. เชิดความพร้อม เตรียมงานวันเด็ก 67 “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจ ลดโลกเดือด” เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะจัดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมีส่วนบริหารและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจ ลดโลกเดือด Kids Change World Change



โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจ ลดโลกเดือด Kids Change World Change”



เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดกิจกรรมแบบ carbon neutral event ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจและรักในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานเด็ก ๆ ยังจะได้พบกับบรรยากาศ Dino park ไดโนเสาร์เคลื่อนที่ได้ ขบวนพาเหรดจากสวนสัตว์ ร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัล พร้อมรับของแจก และของที่ระลึกมากมาย โดยผู้ปกครองสามารถพาเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 น.